
 

 

 
 

Jesse Ben-Ron 

 Tiểu bang có một nhà tư vấn sẽ phát triển mô hình logic cho tất cả CERF, nhưng mỗi khu vực cũng không cần 

bắt buộc phải phát triển theo mô hình logic của nhà tư vấn này. Mô hình logic là sự mô tả bằng đồ họa về tổ 

chức của bạn, nhằm xác định các nguồn lực, chương trình và kết quả dự kiến. Nó cho thấy mối quan hệ giữa các 

hoạt động trong chương trình của bạn và kết quả mong đợi, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan về tổ chức 
của bạn và có thể dùng để làm lộ trình lập kế hoạch chiến lược. Nó cho phép các nhóm cùng nhau thực hiện một 

số nguyên tắc và kết quả chung cũng như giúp gây quỹ. Dưới đây là các thành phần khác nhau trong mô hình 

logic mà chúng ta sẽ phải làm việc với nhà tư vấn để xác định đầu vào, đầu ra và cuối cùng là kết quả. Nhưng 

đây là một quá trình lập kế hoạch và cố gắng tổng hợp những thứ chúng ta đang làm.  

 

Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có muốn làm một mô hình logic để có thể liên hệ với nhà tư vấn làm một cái chỉ 

cho khu vực của chúng ta hay không, và thực hiện một lý thuyết về mô hình tương tự thay đổi chỉ dành cho khu 

vực của chúng ta.  

 

Toni Symonds 

 Tôi sẽ đưa ra đề nghị rằng chúng ta nên tìm thêm thông tin về vấn đề này bằng một bài thuyết trình để tìm hiểu 

thêm và đề nghị thứ hai là việc này sẽ được thực hiện dưới dạng nhóm nhỏ để mọi người có thể xác định mức 
độ tham gia của họ và rằng sau đó nhóm nhỏ sẽ đưa đề xuất trở lại nhóm lớn hơn để thảo luận về các phương án 

về cách thực hiện thay vì chỉ có một nhóm nhỏ thực hiện, và họ sẽ khái quát hóa nó và truyền đạt cho mọi 

người.  

 

 

Iosefa Alofaituli 

 Rõ ràng là chúng ta đã quen thuộc với đầu vào, đầu ra và các hoạt động, nhưng phần mà tôi không thực sự thấy 

ở chính phủ là mối quan tâm đến kết quả, bởi vì khi chúng ta nộp báo cáo và đơn đăng ký, tất cả chỉ xoay quanh 

về các hoạt động, đầu ra và kết quả nằm ở đâu?  

 

Christy Trần 
 Câu hỏi đó chắc chắn có nhiều cách suy nghĩ. Câu trả lời đơn giản nhất cho câu hỏi đó chính là điều mà CERF 

đang hy vọng làm, là thực sự gắn kết khu vực lại và gắn kết nhiều người chưa từng ngồi vào bàn đàm phán 

trước đây với nhau.  

 

Iosefa Alofaituli 

Nếu chúng ta không đối mặt với vấn đề này ở tầm quan trọng như CERF, thì chúng ta có thể giải quyết ở đâu? 

Tôi cảm thấy như nhiều hệ thống và cơ sở hạ tầng của chúng ta được xây dựng để tạo ra kết quả đầu ra và hoạt 

động hơn là kết quả cuối cùng, và đó là lý do tại sao chúng ta tiếp tục đi vào chu trình giải quyết các vấn đề bề 

nổi thay vì đi vào vấn đề gốc rễ. Nếu chúng ta đầu tư tất cả hàng triệu đô la này vào sự hợp tác, suy nghĩ đổi 

mới và lấy cộng đồng làm trung tâm cũng như khả năng phục hồi, thì chúng ta phải bắt đầu giải quyết vấn đề đó. 

 

Linda DiMario 
 Tôi thấy giá trị của lý thuyết mô hình logic thay đổi đối với những gì chúng ta đang làm. Tôi thấy điều đó khá 

cấp thiết và cần thiết, vì thực tế là mặc dù tất cả những điều tốt đẹp mà chúng ta đã có thể đạt được, chúng ta 

chưa bao giờ giỏi phối hợp ăn ý với nhau trong thời gian dài theo cách bền vững. Đây là một cơ hội lớn để 

chúng ta cùng nhau tìm ra những điểm ăn ý và chú ý về những gì chúng ta muốn thấy trong khu vực của mình.  

 

Garry Brown 

 Vâng, tôi sẽ ủng hộ đề xuất này. Tôi chắc chắn cần nhiều thông tin hơn về lợi ích tổng thể của nỗ lực này.  

 

Cesar Covarrubias 

 Tôi sẽ ủng hộ đề xuất này, nhưng tôi cũng muốn đảm bảo rằng nhà tư vấn nhận được phản hồi đầy đủ từ các 

nhóm khác nhau.  
 

Toni Symonds 

 Có ai có gợi ý gì về cách chúng ta có thể kết hợp những điều đó để cùng tìm hiểu thêm không? Có nhóm nhỏ 

nào đưa ra một đề xuất mà có thể mang lại cái gì không? Mọi người có muốn nghe thêm về nó hoặc điều gì có 

tác dụng với mọi người không?  

 

Anna Urzua 

 Tôi không có đề xuất quy trình hay bất cứ điều gì tương tự, nhưng tôi ủng hộ việc khám phá một mô hình logic, 

đặc biệt nếu nó giúp chúng ta kết hợp mọi thứ từ nhiều bên liên quan lại với nhau. Ở đây, ý kiến đóng góp của 



 

 

 
 

cộng đồng đã được tiếp nhận và nó có thể giúp chúng ta lập biểu đồ và sắp xếp những gì có thể đạt được từ một 

nỗ lực to lớn như thế này.  Tôi nghĩ tôi chỉ muốn lưu ý rằng đó là thứ có thể sử dụng được, có thể thích ứng, 

rằng chúng ta có thể làm cho nó trở nên hấp dẫn về mặt đồ họa, chỉ cần nó có một số công dụng và nó cũng 

không cố định mọi thứ.  

 
Jesse Ben-Ron 

 Tôi đoán bước tiếp theo câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? Đó có phải là một số đề xuất hay 

nhân viên cố gắng thực hiện nhiều công việc để trình bày với tất cả các bạn hay chúng ta chỉ yêu cầu họ trình 

bày trực tiếp với nhóm này trong một cuộc họp trong tương lai?  

 

Jesse Ben-Ron 

 Ý kiến của mọi người về công việc tiếp theo là gì? Rõ ràng là tình cảm đang được để ý nhiều hơn, nhưng tôi 

đoán có vẻ như mọi người đang làm việc theo cách chúng ta muốn làm. 

 

Melanie Schlotterbeck 

 Nếu bạn chọn một ngày họp, hãy đề nghị cho bất kỳ ai có thể tham dự và ghi lại để nếu mọi người không thể 

tham dự, họ có thể lại xem sau đó, nhưng tôi cũng ủng hộ việc tiếp tục và thu thập thêm thông tin.  
 

 Jesse Ben-Ron 

 Có thể ai ủng hộ tổ chức một cuộc họp tùy chọn và nơi nó được ghi lại để những người quan tâm tìm hiểu thêm 

không?  

 

Debora Sánchez 

 Tôi ủng hộ.  

 

 

Garry Brown 

 Được rồi. Để làm rõ một điểm, tôi đã nghe thấy hai ý kiến. Đã có một đề nghị và một ủng hộ để thành lập một 
tiểu ban. Sau đó lại có một ý kiến khác. Vậy chúng ta đang bỏ phiếu về cái gì?  

 

 

 

Toni Symonds 

 Và tôi rất vui khi có những sửa đổi, nhưng tôi đã gõ nó và đưa nó vào cuộc trò chuyện.  

 

Jesse Ben-Ron 

 Sẽ phù hợp khi Tony nói chuyện, yêu cầu nhà tư vấn trình bày thêm, thành lập một nhóm nhỏ để xây dựng kế 

hoạch dự thảo và cho HRTC xem xét. Đó là những gì ở trên bàn.  

 

Trista Carter 
 Chúng ta chuyển sang mục chương trình nghị sự tiếp theo. Trong gói này có một mẫu thư hỗ trợ từ thành phố 

Fullerton về khoản trợ cấp của tiểu bang mà họ đã đăng ký. Họ cần lá thư này cách đây vài tuần, và mặc dù bạn 

không gửi thư hỗ trợ, nhưng sẽ rất tốt nếu bạn cân nhắc xem liệu bạn có muốn cung cấp thư hỗ trợ cho khoản tài 

trợ không liên quan cụ thể đến CERF hay không.  

 

Jesse Ben-Ron 

 Tóm lại, nếu chúng ta được yêu cầu cân nhắc về các dự án ở Quận Cam, liệu nhóm này có quan tâm không?  

 

Annette Kelly-Whittle 

 Tôi nghĩ rằng chúng ta nên xem xét điều đó bởi vì ngay cả trong một số khoản trợ cấp nhất định cũng nói về 

việc tham gia vào CERF, vì vậy những người có thư ủng hộ có thể là điều hữu ích cho những loại trợ cấp đó. 
 

Toni Symonds 

 Như một tổ chức hòa nhập, có thể có những câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ đối với các đề xuất mà không phải ai 

trong HRTC cũng có thể hiểu được cách thức hoạt động của đề xuất đó. Vì vậy, có lẽ chúng ta nên có chính 

sách cho phép bạn đưa ra yêu cầu, nhưng bạn cũng cần thiết lập giờ làm việc để nếu các nhóm muốn tìm hiểu 

thêm, họ sẽ có lựa chọn đó. Câu hỏi khác là, chúng ta đang nói rằng bản thân CERF sẽ viết thư hỗ trợ hay nhóm 

đang yêu cầu các đối tác HRTC xem xét việc gửi thư của chính họ?  

 

Jesse Ben-Ron 



 

 

 
 

 Quyết định của tập thể, nhưng chúng ta cũng có thể khám phá xem mỗi người trong số các bạn có được lựa 

chọn hay không.  

 

Toni Symonds 

 Nếu đây là lần đầu tiên thì chúng ta cần có một quy trình rất cụ thể với các bảng thông tin thực tế và các cơ hội, 
bởi vì tôi rất ghét phải lên tiếng. Chúng ta cần nghĩ ra một quá trình trước khi đưa ra tiếng nói của họ về điều gì 

đó.  

 

Kate Klimow 

 Tôi đã phục vụ trong Hội đồng thuế OC một thời gian khi họ nhận được rất nhiều yêu cầu chứng thực trái phiếu 

trường học, đại loại như vậy. Họ có những hướng dẫn quy định rằng các dự án phải đáp ứng những điều này, và 

sau đó họ sẽ chỉ viết một lá thư nói rằng nó phù hợp với các tiêu chuẩn hoặc nguyên tắc của chúng ta. Có thể dễ 

dàng hơn để có được điều gì đó tương tự thay vì HRTC chứng thực hoặc hỗ trợ dự án này. Chúng ta đưa ra một 

danh sách các tiêu chuẩn và sau đó khi các nhóm muốn yêu cầu sự hỗ trợ của chúng ta, chúng ta có thể cung cấp 

một lá thư cho biết dự án này đáp ứng các tiêu chuẩn của HRTC về phát triển cộng đồng, tính toàn diện, v.v.  

 

Linda DiMario 
 Bạn được chú ý vì đó chính là trải nghiệm mà tôi đã có. Nếu có ai trình bày thứ gì đó để chúng ta ủng hộ, thì thì 

nó thuộc một trong bảy điều đó, thì bằng cách đó, chúng ta sẽ không gây mâu thuẫn với toàn thể tập thể. 

 

Toni Symonds 

 Đây có thể là cơ hội khởi đầu tốt để suy nghĩ kỹ về các quy trình này vì chúng ta sẽ cần thực hiện chúng khi 

chuyển sang giai đoạn hai. Khi tôi còn làm việc cho các quan chức được bầu, họ thường nói rằng họ sẽ không 

cân nhắc các đơn đăng ký mang tính cạnh tranh nếu người nộp đơn kia ở trong khu vực. Chúng ta cần một số 

hướng dẫn thực sự tốt, nhưng tôi nghĩ nó phải tập trung vào các cộng đồng chưa được đầu tư, điều mà tôi biết 

mọi người đều ủng hộ.  

 

Andrew Fahmy 
 Tôi nghĩ đó là một chiến lược tốt để đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều đồng tình với những nỗ lực thay vì ủng 

hộ hoặc tán thành. Một điều tôi muốn đề xuất về mặt quy trình là vẫn cung cấp chiến lược chọn không tham gia.  

 

Garry Brown 

 Tôi chỉ muốn lưu ý rằng điều này chỉ liên quan đến các cơ quan công. Tôi không muốn thấy các dự án phát 

triển tư nhân hoặc các dự án khác đến với chúng ta để được hỗ trợ vì họ nghĩ chúng ta sẽ làm như vậy. Chúng ta 

là một nhóm lớn, phong phú với những quan điểm khác nhau? Tôi không muốn phản đối điều gì đó rồi quay lại 

và nhờ HRTC hỗ trợ với tên tôi trên đó.  

 

Linda DiMario 

 Tôi không cho rằng việc cho 60 thành viên khác nhau có cơ hội tự rút lui là một chính sách tốt nếu chúng ta có 

thể đồng ý rằng tập thể này ở đây vì một mục đích chung và đó là thúc đẩy những điều đã được thiết lập trong 
CERF. Nếu điều đó trở thành tiêu chuẩn của chúng ta và bất kỳ ai gửi yêu cầu cho chúng ta, thì chúng ta muốn 

CERF trở thành tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ điều đó với tư cách là một tập thể.  

 

Nếu chúng ta làm điều này và sau đó mọi người phải xem xét và quyết định xem họ có thể ủng hộ nó hay không 

và họ phải đưa nó lên ban giám đốc của mình, thì đừng bận tâm. Đó sẽ là một cơn ác mộng về mặt hậu cần. 

 

Annette Kelly-Whittle 

 Tôi đồng ý với Linda. Tôi rất ghét việc chúng ta không làm những việc đó chỉ vì những việc này có thể rất quan 

trọng trong việc kiếm tiền cho quận.  

 

Sarah Riggs 
 Có trường hợp nào liên kết với Serf và gây ra mâu thuẫn không?  

 

Jesse Ben-Ron 

Tôi nghĩ ý tưởng là nó sẽ nhất trí thống nhất, dựa trên những nguyên tắc nhất định, sứ mệnh của mỗi tổ chức và 

phấn đấu vì một phần nào đó của CERF. Nếu những dự án này đáp ứng được tất cả các tiêu chí thì mọi tổ chức 

sẽ tự nhiên ủng hộ nó. Mặc dù đây không phải là các dự án cụ thể của CERF, nhưng nếu đánh dấu vào tất cả các 

ô, theo giả thuyết, chúng có thể đủ điều kiện nhận tài trợ thực hiện CERF.  

 

Kate Klimow 



 

 

 
 

 Tôi đang cố gắng hết sức để nói rằng chúng ta sẽ không hỗ trợ điều gì đó nếu một dự án không thuộc CERF 

muốn có sự hỗ trợ của HRTC. Những gì chúng ta có thể làm là đảm bảo rằng dự án của bạn tuân thủ các nguyên 

tắc của CERF.  

 

Toni Symonds 
Phòng Thương mại Mỹ ở California rất nhạy cảm về việc các nhóm khác phát biểu thay mặt cho người Mỹ bản 

địa và việc người Mỹ bản địa cần nói lên quan điểm của riêng mình. Cần phải có sự bảo vệ để một nhóm không 

thể bước vào và nói rằng tôi đồng tình với tất cả các bạn. Rằng lá thư của chúng ta bằng cách nào đó xác nhận 

một giọng nói vô hiệu hóa người khác.   

 

Kate Klimow 

 Tôi sẽ kiến nghị rằng trong cuộc họp tiếp theo, đề xuất phát triển một hướng dẫn và quy trình để xem xét sự 

liên kết của các dự án không liên quan đến CERF. Đó là chuyển động và hướng đi sẽ là bản nháp cho một bức 

thư mà bạn có thể chia sẻ. Đề nghị của tôi là chúng ta xem xét một quy trình và thư khả thi nhằm mục đích xác 

nhận các dự án không liên quan đến CERF.  

 

Trista Carter 

 Chúng ta có các ý kiến và ủng hộ. Có phiếu trắng, có phiếu phản đối nào không? Được rồi, ý kiến thông qua.  

 

Jesse Ben-Ron 

 Toni đề cập đến sự giàu có của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ của chúng ta khi cô ấy yêu cầu một số dữ liệu. 

Ngoài ra, chúng ta đã tổ chức một cuộc họp diễn đàn cộng đồng và không thể tập hợp tất cả các ghi chú kịp thời 

để gửi cho tiểu bang.  

Vì vậy chúng ta muốn đưa nó vào làm phụ lục cho báo cáo. Trước khi chúng ta đưa bất kỳ điều gì mới vào báo 

cáo, chúng ta đã thống nhất rằng bạn phải xem và phê duyệt nó.  

 

Toni Symonds 

 Tôi đánh giá cao hồ sơ doanh nghiệp nhỏ. Tôi đã nghĩ rằng bài viết, đặc biệt là về tổng quan về hoạt động tự 

kinh doanh, tôi nghĩ bắt đầu bằng đoạn về Lyft và Uber là đối với tôi, nó đã loại bỏ bài viết về tinh thần kinh 

doanh nói chung. Tôi đề nghị rằng đoạn đầu tiên hoặc trọng tâm của khái niệm về mối quan tâm của tác phẩm 

đó nên được hạ xuống thấp hơn trong câu chuyện.  

 
Tôi không biết liệu có thể bổ sung thêm thông tin chi tiết về việc ai là người sở hữu doanh nghiệp nhỏ hay 

không. Các phân khúc phát triển nhanh nhất là người Latin. Phụ nữ Mỹ gốc Á là một phân khúc lớn.  

 

Ana Urzua 

  

Một trong những điều mà tôi muốn có thể nhìn thấy hoặc hiểu được về những người nhập cư có thu nhập thấp. 

Họ lớn nhất trong lĩnh vực nào, họ có xu hướng làm việc với những ngành nào? Chúng ta có thể biết họ đang 

làm việc ở đâu, trong ngành nào và lĩnh vực nào để có thể đưa ra các chiến lược có mục tiêu có thể mang lại lợi 

ích cho những nhóm dân cư đó không? 

 

Jesse Ben-Ron 

 Đề xuất sẽ là, liệu chúng ta có muốn đưa nội dung này vào kế hoạch khu vực, phần một mà cuối cùng sẽ được 
đệ trình lên tiểu bang không?  

 

Toni Symonds 

 Tôi sẽ đề nghị chúng ta đưa ngôn ngữ được đề xuất vào báo cáo, phản ánh ngôn ngữ bổ sung khi có sẵn.  

 

Ana Urzua 

 Tôi có thể ủng hộ.  

 

Trista Carter 

 Có phiếu trắng nào không? Có ý kiến nào không? Đề nghị được thông qua.  

 
Jesse Ben-Ron 

 Chúng ta hoan nghênh ý kiến đóng góp và phản hồi của bạn về cách cuối cùng chúng ta sẽ chọn dự án trong 

nửa đầu năm tới. Đây không phải là việc chúng ta tạo ra một phiếu tự đánh giá tính điểm. Chúng ta phải chờ 

xem liệu nhà nước có cung cấp một cái để chúng ta làm việc hay không.  



 

 

 
 

 

Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để lựa chọn chiến lược của mình vào đầu tháng 12. Các chiến lược này sẽ thực sự 

quan trọng trong việc cung cấp thông tin cụ thể hơn về các dự án mà chúng ta muốn xem với tư cách là HRTC. 

Các chiến lược của chúng ta là một cách để Quận Cam thấy được trọng tâm của chúng ta là làm thế nào để thu 

hẹp mục tiêu đó. Chúng ta sẽ muốn gửi nó vào đầu năm nay. Chúng ta cho rằng sẽ hữu ích nếu có một số loại ý 
định bắt buộc phải áp dụng. Một lần nữa, khuyến nghị là vì những dự án này không phải là dự án xúc tác, nên 

như nhà nước thường nói, chúng phải sẵn sàng hoạt động. Nó không nên quá nặng nề để mọi người gửi một bản 

tóm tắt nào đó về đề xuất.  

 

Nếu họ muốn sản xuất ít hơn, họ có thể. Hy vọng của chúng ta là công khai nó để mọi người có thể xem các đề 

xuất khác để xem xét rằng nhóm này đang làm điều gì đó tương tự. Chúng ta sẽ cho phép mọi người xem xét 

liệu đề xuất của họ có đủ mạnh hay không hoặc liệu họ có nên hợp tác với những người khác để tiến về phía 

trước hay không.  

 

Chúng ta muốn đưa các đề xuất đến các nhóm bên liên quan, rộng hơn HRTC, nhằm giảm bớt số lượng dự án 

mà HRTC sẽ xem xét. Khi điều đó được thực hiện, chúng ta muốn đảm bảo có sự tiếp cận của cộng đồng và 

người dân đối với các dự án được ưu tiên gắn cờ. 
 

Theo giả thuyết, có lẽ chúng ta đang xem xét ba dự án để gửi từ Quận Cam. Mọi người có thoải mái với quá 

trình này không?  Bạn sẽ có những đề xuất của riêng mình mà bạn có thể tham gia.  

 

Linda DiMario 

 Khi chúng ta đến nơi, có thông báo Tiếp cận cộng đồng vào đầu tháng 4 để xác định các dự án ưu tiên.   

 

Jesse Ben-Ron 

 Hoạt động tiếp cận và tham gia mà chúng ta đang thực hiện với các chiến lược mà cuối cùng chúng ta muốn 

nghe từ người dân và các bên liên quan khác trong cộng đồng về những gì sẽ mang lại hiệu quả cho họ. Cơ quan 

này là cơ quan đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng nó sẽ giúp chúng ta không nhất thiết phải đoán trước những 

gì cộng đồng cho là những dự án tốt nhất.  

 

Iosefa Alofaituli 

 Tôi đã có cơ hội tham gia vào quá trình tiếp cận và tương tác của Sarah Middleton cũng như lựa chọn những 

người được cấp một phần vì không ai trong chúng ta là người nộp đơn. Tôi nghĩ mấu chốt của việc ra quyết định 

là loại phiếu đánh giá mà chúng ta xem xét những điều này. Một khi những ứng dụng này xuất hiện và chúng 

đến với chúng ta, làm thế nào để cân nhắc những thứ này? Đó cũng sẽ là một phần của quy trình mà chúng ta 

nhận được ý kiến đóng góp từ cộng đồng hay khía cạnh đó sẽ được xử lý như thế nào?  

 

Jesse Ben-Ron 

 Tôi nghĩ chúng ta nên có sẵn ý tưởng để thu thập thông tin đầu vào nhằm cố gắng có được thông tin đầu vào 

rộng hơn về phiếu tự đánh giá.  

 

Melanie Schlotterbeck 

 Tôi đã trải qua quá trình này khi làm việc ở cấp toàn tiểu bang và dựa trên sự đa dạng của các nhóm tham gia ở 

đây, sẽ rất hữu ích nếu đưa ra các chiến lược rộng rãi, nhưng sau đó bạn so sánh một chương trình kinh tế với 

một chương trình môi trường như thế nào? Tôi chỉ biết thực tế là chúng ta có thể đồng ý với điều gì đó, nhưng 
sau này chúng ta có thể nhận được thêm một chút thông tin mà sau đó chúng ta cần thay đổi cách tiếp cận của 

mình. Tôi chỉ hy vọng chúng ta xây dựng một cách linh hoạt.  

 

Toni Symonds 

 Tôi đang nghĩ có lẽ là trong giờ hành chính hoặc một hội thảo trực tuyến nhỏ và với mục đích là mọi người 

thực sự có thể trao đổi ý tưởng với một số người dự án có thể có một chút kinh nghiệm để xác định họ đang ở 

giai đoạn nào.  

 

Ana Urzua 

 Nếu chúng ta thậm chí có thể lùi lại những thời hạn đó, bởi vì tôi rất khó tưởng tượng liệu chúng ta có dẫn 

trước cuộc chơi hay không, những người khác đang làm như thế nào. Nếu có thể có một cách trực quan, bởi vì 

tôi biết có những dự án và chiến lược xúc tác, thì đôi khi chúng ta cũng đang nói đến các ngành. Vì vậy, có rất 
nhiều thứ chúng ta đang cố gắng thực hiện, đó là các ngành, chiến lược, sau đó là đề xuất dự án, sau đó là 

Catalyst. Vì vậy, có thể là một hình ảnh.  



 

 

 
 

 

Iosefa Alofaituli 

 Tôi đang tự hỏi liệu chúng ta có thể có một khoảnh khắc học hỏi nhanh chóng cho tôi và khoảnh khắc giảng 

dạy từ bạn hoặc Trista hay không. Tôi cảm thấy như hôm nay chúng ta đã bỏ phiếu cho rất nhiều thứ và trước 

đây chúng ta đã bỏ phiếu cho nhiều thứ, nhưng chúng ta không bỏ phiếu cho mọi thứ. Làm thế nào để bạn quyết 
định những gì chúng ta sẽ bỏ phiếu và những gì chúng ta vừa thảo luận? 

 

Jesse Ben-Ron 

 Tiếp tục chương trình nghị sự, tôi có thể lưu ý rằng có thể sẽ yêu cầu một mục biểu quyết. Đó là bất cứ điều gì 

đòi hỏi phải tiến lên phía trước, điều gì đó đã được yêu cầu, sự bình chọn của bạn. Tôi đưa ra phán quyết, nhưng 

nếu nó có ý nghĩa quan trọng theo bất kỳ cách nào, HRTC đang xem xét việc phê duyệt hoặc bỏ phiếu trực tiếp 

cho mục đó và những nội dung khác chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin vì mục đích minh bạch và nhận 

thức.  

 

 


